

# Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

11:44 24/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.**



*Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII*

*Thưa các đồng chí Trung ương,*

*Thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị,*

Dù Tết Nguyên đán đã cận kề, song vì các công việc đặc biệt quan trọng của Đảng cần triển khai ngay, nên Bộ Chính trị quyết định triệu tập hội nghị Trung ương vào thời điểm này. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Trung ương, các đồng chí đại biểu đã về dự hội nghị và tôi xin gửi tới các đồng chí lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc; chúc hội

ngợi thành công tốt đẹp!

*Thưa các đồng chí,*

Trung ương vừa biểu quyết thông qua nội dung chương trình hội nghị. Theo đó, chúng ta sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 5 nội dung, trong đó có 3 nhóm vấn đề quan trọng, đó là: Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề án bổ sung mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên và tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030; Công tác cán bộ theo thẩm quyền của Trung ương.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về: Đánh giá kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025. Đó là những công việc thường xuyên hàng năm, nhưng năm nay chúng ta làm sớm hơn so với thông lệ trước đây.

Về tài liệu hội nghị, chúng tôi đã gửi trước để các đồng chí nghiên cứu, vì vậy để bảo đảm thời gian, Ban tổ chức xin phép Trung ương không trình bày lại các tờ trình mà dành thời gian tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Để góp phần thành công cho hội nghị, tôi xin phát biểu gợi mở một số vấn đề để Trung ương nghiên cứu thảo luận và quyết định đối với những nội dung sau:

*Thứ nhất*, về nhóm vấn đề tổng kết Nghị quyết 18. Đây là nội dung trọng tâm nhất tại hội nghị Trung ương lần này. Thực hiện kết luận của Trung ương tại hội nghị ngày 25/11/2024, trên cơ sở thừa kế kết quả thực hiện Nghị quyết 18 từ năm 2017 đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo rất quyết liệt, khẩn trương triển khai tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy mới trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, “không cầu toàn nhưng không nóng vội”, với những bước đi, lộ trình thực hiện bài bản, khoa học, bảo đảm giữ đúng Điều lệ Đảng, quy định, nguyên tắc, định hướng chỉ đạo của Trung ương.

Chỉ trong hai tháng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 21 kết luận, quyết định; Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 đã ban hành 39 văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai hoạt động liên quan đến tổng kết Nghị quyết này. Các cơ quan, Ban đảng Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương đã đi đầu nêu gương, khẩn trương triển khai rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp đầu mối bên trong theo định hướng.

Chính phủ đã khẩn trương ban hành các chính sách bảo đảm quyền, lợi ích của cán bộ, đảng viên,

công chức, viên chức, người lao động, góp phần giải tỏa tâm tư, tạo thuận lợi trong quá trình sắp xếp. Các địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện việc tổng kết; nghiên cứu, đề xuất phương án tinh gọn, kết thúc hoạt động, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương.

Việc tổng kết Nghị quyết 18 và sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ đánh giá rất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, những nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được thực hiện ngay theo đúng tinh thần “Trung ương không chờ cấp tỉnh, cấp tỉnh không chờ cấp huyện, cấp huyện không chờ cơ sở”, cụ thể là ngày 30/12/2024, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã công bố quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 3 ban Đảng, 4 đơn vị sự nghiệp của Đảng và 6 tổ chức chính trị-xã hội.

Nhìn tổng thể đến nay, nhiều phần việc đã vượt tiến độ đề ra và bảo đảm đúng định hướng Trung ương đã chỉ đạo. Sở dĩ các công việc được triển khai thuận lợi, nhanh là vì chúng ta đã biết kế thừa các kết quả công tác sắp xếp bộ máy tổ chức đã được triển khai từ nhiều nhiệm kỳ trước. Nhiều vấn đề thực tiễn về bộ máy đã được đánh giá và thấy được sự công kênh, chông chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Nay Trung ương đặt vấn đề tổng kết nên đã nhanh chóng nhận được sự đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân, bởi đó còn là những vấn đề “đã chín, đã rõ”.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị trình Trung ương cho ý kiến về Báo cáo tổng kết Nghị quyết 18 và Phương án bố trí, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị với nhiều nội dung mang tính cải cách mạnh mẽ, như giảm đầu mối, xóa bỏ cấp trung gian trong các cơ quan khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đề xuất phương án không tổ chức Công an cấp quận, huyện trong hệ thống Công an nhân dân...

Đây là những vấn đề đặc biệt hệ trọng, mang tính cách mạng cao nên đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, đánh giá cho ý kiến để tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong tổ chức thực hiện; đồng thời, cho ý kiến về những công việc cần tiếp tục triển khai để bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Tôi rất mong các đồng chí với tinh thần đảng viên, với kinh nghiệm thực tiễn điều hành công tác và thực tiễn đời sống xã hội, địa phương, đơn vị mình để phản ánh, góp ý chân thành, thẳng thắn đối với nội dung sắp xếp, bố trí cán bộ.

*Thứ hai*, về nhóm vấn đề kinh tế-xã hội. Tại hội nghị Trung ương 10 (tháng 9/2024), Trung ương đã thảo luận thông qua chủ trương định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 6,5-7%, phấn đấu đạt 7-7,5%; giai đoạn 2026-2030 định hướng mục tiêu tăng trưởng bình quân 7,5-8,5%/năm. Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa các mục tiêu này để tổ chức thực hiện.

Từ sau hội nghị Trung ương 10, Bộ Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng tạo nền tảng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhất là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường hoàn thiện hạ tầng, nhân lực, nhất là những vấn đề mới để thúc đẩy tăng trưởng (triển khai dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân; các tuyến đường sắt cao tốc bắc-nam, đường sắt kết nối với Trung Quốc; đường sắt đô thị, xây dựng Trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...); chỉ đạo các giải pháp để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, coi đây là động lực quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước nhanh và bền vững.



*Phiên khai mạc hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.*

Đến nay, cập nhật đầy đủ tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cho thấy chúng ta đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng về tăng trưởng, quy mô kinh tế, GDP bình quân đầu người, lạm phát, năng suất lao động, doanh nghiệp, thu hút FDI, văn hóa, an sinh xã hội, lao động, việc làm, đời sống người dân... đạt kết quả nổi bật, cao hơn chỉ tiêu phấn đấu đã báo cáo Trung ương và Quốc hội, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đây là cơ sở để chúng ta có thể đặt mục tiêu phát triển cao hơn, cụ thể là năm 2025 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên, tạo đà để tăng trưởng liên tục 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Mặt khác, nếu không phấn đấu các mục tiêu nêu trên thì nhiều khả năng chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025, không thể thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình, không thể thực hiện được 2 mục tiêu 100 năm (đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao) như Đại hội XIII đã đề ra.

Đề nghị Trung ương tập trung thảo luận cho ý kiến về những vấn đề này, đặc biệt là các giải pháp làm thế nào để tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tranh thủ được cơ hội, phát huy

tối đa các tiềm năng, lợi thế, các “địa” để phát triển nhanh và bền vững đất nước, góp phần đạt được mục tiêu đã đề ra năm 2025 và cả giai đoạn 2026 - 2030.

Điều rất quan trọng nhất đối với nội dung này là các đồng chí ở từng địa phương, bộ, ngành phải tìm ra “những việc cần làm ngay” và phải triển khai quyết liệt những việc cần làm ngay đó thì mới có thể đạt các chỉ tiêu đề ra. Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Quảng Ninh - Bình Dương - Bắc Giang và những tỉnh có mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2024 vừa qua phải giữ vững và tiếp tục tăng trưởng hơn nữa để làm động lực cho các địa phương khác cùng vươn lên.

*Thứ ba, về công tác cán bộ.* Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương các chủ trương, phương án kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Phương án giới thiệu, bố trí cán bộ các cơ quan sau khi sắp xếp, kiện toàn và một số công việc khác liên quan đến công tác cán bộ... nhằm từng bước hoàn thiện và tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng, bảo đảm các cơ quan trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu rất cao về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Những công việc này cũng là tạo tiền đề cho công tác tổ chức, cán bộ cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Hai nội dung còn lại là đánh giá kiểm điểm sự điều hành, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và chương trình kiểm tra giám sát năm 2025 cũng cần các đồng chí cho ý kiến, đặc biệt là nội dung liên quan đến sự điều hành, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Những phần “được”, phần “hay” thì chỉ cần các đồng chí ghi nhận. Chúng tôi cần các đồng chí tập trung cho ý kiến về phần “chưa được”, những nội dung cần sửa chữa, điều chỉnh, cần triển khai thực hiện đối với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thậm chí là đối với từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

*Thưa các đồng chí,*

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, sự quyết đoán, quyết liệt, sự đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới việc triển khai thực hiện, do vậy tôi đề nghị các đồng chí Trung ương, các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung để hội nghị đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trên tinh thần như vậy, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị Trung ương khóa XIII. Một lần nữa chúc các đồng chí mạnh khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/phat-bieu-khai-mac-cua-tong-bi-thu-to-lam-tai-hoi-nghi-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiii>